



## เอกสารแนบ 1. เอกสารแนะนำโครงการ

ชื่อโครงการ : **KUBOTA Smart Farmer Camp 2018** ตอน “ คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ ”

### กรอบแนวคิดโครงการ

ในอดีตที่ผ่านมาจำนวนเกษตรกรของประเทศไทยลดจำนวนลงเรื่อยๆ จนถึงระดับที่น่าเป็นห่วง บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการช่วยยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรให้กับคนรุ่นใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2012 และได้จัดทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 6 ตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่แต่เดิมมีความสนใจในอาชีพเกษตรกร แต่ด้วยกรอบความคิดค่านิยมของคนในสังคมไทยในขณะนั้นที่มองอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่มีทางเลือก ทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นไม่กล้าที่จะกลับไปตามหาความฝันและความต้องการของตัวเอง แต่หลังจากที่คนรุ่นใหม่เหล่านั้นได้มาเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรสมัยใหม่ และหลักการบริหารจัดการต่างๆ จากโครงการ ประกอบกับกระแสสังคมที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากตัดสินใจทิ้งอาชีพเดิม ทั้งเงินเดือน ทั้งเมืองใหญ่ เพื่อกลับไปทำการเกษตรในภูมิลำเนาของตน ทำให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการหลายคนตัดสินใจก้าวออกไปสู่การเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวจนประสบความสำเร็จได้

สำหรับโครงการ Kubota Smart Farmer Camp ในปี 2018 นี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตรแม่นยำสูง การบริหารจัดการดิน และการรวมพลังกลุ่มชุมชน ภายใต้ชื่อตอน “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ”

“คลุก” คลุกคลีใกล้ชิดกับชุมชนที่ทั้งเข้มแข็งและอบอุ่น เรียนรู้ผ่านสิ่งที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำจนสำเร็จและใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิดไอเดียที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนเติบโตก้าวหน้าไปอีกระดับ

“ดิน” เรียนรู้วิธีจัดเตรียมและบำรุงรักษาดินอย่างถูกต้อง จากกูรูผู้รู้จริงเรื่องดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น

“ฟิน” ฟินไปกับแซ่บรับเชิญที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจเติมไฟฝันให้กับน้องๆ พร้อมทั้งฟินไปกับกิจกรรมสนุกสนานแปลกใหม่ ที่จะได้รู้จักสนิทสนมกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกันจากทั่วประเทศ

“เฟร่อ” เปิดโลกการเกษตรยุค 4.0 ปรับแนวคิดสู่การเกษตรแม่นยำสูง สัมผัสกับเทคโนโลยีจักรกลการเกษตรจริงที่ล้ำเฟร่อ

โครงการ Kubota Smart Farmer Camp 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2018 ณ.จังหวัด อุตรดิตถ์ โดยเปิดโอกาสให้ นิสิตและนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18-22 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และมีความสนใจที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางด้านการเกษตร ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น 100 คนที่จะได้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



## คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ:

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018 เปิดต้อนรับนิสิตและนักศึกษาที่มีความสนใจอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางสายเกษตรกร ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีอายุระหว่าง 18-22 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือมหาวิทยาลัย ปี 1-4 คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
- มีความประพฤติและทัศนคติดี
- มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดทั้ง 5 วัน

## การสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ <http://www.siamkubota.co.th/kubotasmartfarmercamp2018> หรือ <http://www.facebook.com/kubotacamp>
2. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน 1 รูป
3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยทั้งสองรอบคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากรายละเอียดในใบสมัคร และการตอบคำถามของผู้สมัคร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทาง Line ID หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งเอาไว้ในใบสมัคร เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

## ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ :

การเข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดูแลเรื่องอาหาร ที่พัก และการเดินทางตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนในวงเงิน 200,000 บาทด้วย



## เอกสารแนบ 2. กำหนดการจัดกิจกรรมโรดโชว์ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

### กิจกรรมโรดโชว์ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เวลา	กิจกรรม
08.30 น.	เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนทนากาารที่จุด ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
09.00 น.	ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ รายละเอียดการสมัครผู้ดำเนินรายการกล่าวทักทายคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ รายละเอียดการสมัคร
17.00 น.	เสร็จกิจกรรม Road Show

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ประสานงานจะแจ้งให้ทางสถาบันฯ ทราบทันทีที่จะทำการเปลี่ยนแปลง